

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49 - CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”**

-----

Thực hiện Công văn số 42 - CV/HU, ngày 28/9/2020 của Huyện ủy về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị số 49 - CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Đảng ủy xã Pha Mu báo cáo cụ thể như sau:

### **Phần thứ nhất**

## **KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 49-CT/TW**

### **I. Đặc điểm tình hình**

Pha Mu là một xã nằm ở phía tây Nam của huyện Than Uyên, cách trung tâm huyện 41 km về phía Nam. Phía bắc giáp xã Tà Mít, huyện Tân Uyên; phía nam giáp xã Tà Hừa, huyện Than Uyên; phía đông giáp xã Mường Cang, Mường Kim, huyện Than Uyên; phía tây giáp xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 12.055,98 ha, trong đó: đất nông nghiệp 3.301,95 ha; đất lâm nghiệp 2.481,3 ha; đất phi nông nghiệp 1.584,51 ha; nhóm đất chưa sử dụng: 4.688,22ha. Toàn xã có 5 thôn bản với 186hộ/1008 khẩu và có 2 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Mông), trong đó dân tộc Thái chiếm 49,90%, dân tộc Mông chiếm 50,10%. Đầu năm 2019 tổng số hộ nghèo 55 hộ, hộ cận nghèo 30 hộ đến cuối năm 2019 tổng số hộ nghèo giảm xuống còn 47 hộ chiếm 25,13%, hộ cận nghèo 30 hộ chiếm 16,04%.

Những năm qua, Đảng bộ xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng, các phòng ban chuyên môn của huyện. Tập thể Đảng ủy luôn chủ động bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện thắng lợi các

chỉ tiêu, kế hoạch của huyện giao. Kinh tế của xã từng bước tăng trưởng, chuyển dịch theo hướng tích cực; văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Cấp uỷ, chính quyền luôn coi trọng, nhất là công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác dân vận ở xã Pha Mu vẫn còn vẫn còn gặp nhiều khó khăn: Trình độ dân trí không đồng đều; đời sống Nhân dân còn khó khăn; một bộ phận Nhân dân trông chờ, ỷ lại vào chế độ, chính sách của Nhà nước; công tác dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp...

## **II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện**

### **1. Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai**

Là xã có 100% đồng bào dân tộc thiểu số; trong những năm qua, cấp uỷ đảng, chính quyền xã Pha Mu luôn đặc biệt quan tâm đến công tác dân tộc và đồng bào người dân tộc thiểu số. Khi Trung ương ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, căn cứ văn bản hướng dẫn của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Pha Mu đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU, ngày 05/01/2017 về tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; xây dựng kế hoạch, phân công đảng viên phụ trách các thôn bản. Phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ làm Trưởng khối công tác dân vận trực tiếp phụ trách công tác dân vận. Người đứng đầu cấp uỷ, HĐND, UBND thường xuyên đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân để nắm bắt, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là qua những buổi tiếp xúc cử tri định kỳ tại thôn, bản và gặp gỡ đối thoại giải quyết những vụ việc nổi lên ngay tại thôn, bản.

### **2. Công tác tuyên truyền**

Đảng uỷ xã đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị số 49-CT/TW, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp thôn bản và các buổi sinh hoạt của các đoàn thể. Công tác tuyên truyền đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Sau đợt triển khai học tập, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã nhận thức sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của việc tiếp thu học tập các nội dung của Chỉ thị số 49-CT/TW của Bộ Chính trị là hết sức cần thiết đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác và trong đời sống thực tiễn hàng ngày. Từ đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực, đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc.

**\* Kết quả quán triệt, triển khai học tập Chỉ thị số 49-CT/TW**

<b>Năm</b>	<b>Tổng số buổi/lượt người</b>	<b>Đảng viên tham gia học tập</b>	<b>Cán bộ, công chức, viên chức, viên chức tham gia học tập</b>	<b>Quản chúng tham gia học tập</b>
2016	10/259	61	15	183
2017	15/265	65	16	184
2018	14/270	70	21	185
2019	14/284	76	21	187
2020	4/287	79	21	187

**3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa của cấp ủy**

Để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách các chi bộ, đặc biệt là Chi bộ thôn bản để nắm tình hình, quan tâm giúp đỡ, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; phối hợp xử lý khi có vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; tổ chức thăm, tặng hàng trăm xuất quà Tết cho người uy tín, hộ nghèo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc trong dịp Tết Nguyên đán hàng năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thu hút đông đảo người hưởng ứng tham gia. Do làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ trong đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là cán bộ chuyên trách công tác dân vận, đến nay, xã có 69 đảng viên là người dân tộc thiểu số/80 đảng viên trong toàn xã (chiếm 86,3%); 14/17 cán bộ, công chức của xã là người dân tộc thiểu số (chiếm 82,4%), trong đó có cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số.

**III. Kết quả thực hiện**

**1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số**

Trong 5 năm triển khai thực hiện Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ xã đến các thôn bản đã nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn từng bước được ngăn chặn và đẩy lùi, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước.

Đảng ủy đã ban hành Quyết định số 02- QĐ/ĐU, ngày 15/01/2015 về việc thành lập Tổ dân vận tại các thôn bản, nhất là thôn bản vùng đồng bào dân tộc Mông (bản Huổi Bắc, bản Chít, bản Pá Khoang); các thành viên trong Tổ dân vận là đồng chí Bí thư chi bộ và các đồng chí đoàn thể trong thôn bản. Đồng thời Đảng ủy luôn quan tâm đến việc phát triển đảng viên là người dân tộc. Đến nay toàn Đảng bộ xã đã có 02 chi bộ với 10 đồng chí đảng viên là người dân tộc Mông.

## **2. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc**

Công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền đã được tăng cường; triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp”, triển khai “Năm dân vận chính quyền”. Ủy ban nhân dân xã đã phân công đồng chí Công chức Tư pháp xã phụ trách công tác dân vận của chính quyền; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiến hành công khai những việc người dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, nhất là việc triển khai các chương trình, dự án liên quan đến kinh tế, xã hội, chính sách dân tộc...

Thể chế hóa kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục rà soát, bổ sung, đổi mới những bất cập của hệ thống chính sách dân tộc phù hợp với đặc điểm tự nhiên và xã hội của từng vùng, từng dân tộc. Thực hiện tốt phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra*” trong công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất. Quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống như hỗ trợ hộ nghèo, chương trình 135, chương trình sinh kế hóa, hỗ trợ trồng cây quế, cây mắc ca.....

## **3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số**

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm nòng cốt đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động. Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm. Tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông. Phong trào thi đua “Dân vận

khéo” trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được cấp ủy chỉ đạo, chính quyền tạo điều kiện, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tuyên truyền, vận động, Nhân dân ủng hộ nên bước đầu đã có một số mô hình, cách làm hay. Tiêu biểu như: “Tuyên đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Liên kết chăn nuôi ong mật”, “Công trường an toàn giao thông”, “Liên kết trồng Chanh leo”, bước đầu xây dựng mô hình “Chăn nuôi trâu bò vỗ béo - sinh sản”... Qua đó, đã vận động, giúp đỡ đoàn viên, hội viên trong đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Chủ động tham gia đóng góp ý kiến đối với các chính sách có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đề cao và phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào. Xây dựng, bổ sung quy ước, hương ước của xã, thôn bản để xây dựng đời sống văn hóa tiến bộ, văn minh phù hợp với điều kiện của từng thôn bản. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân điển hình.

#### **4. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số với công tác đối ngoại nhân dân trong đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch**

Công tác dân vận, hoạt động đối ngoại nhân dân trong việc đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ và kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết, chống Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân được coi trọng. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, quan hệ thân tộc, đồng tộc của đồng bào vùng dân tộc cùng tham gia bảo vệ rừng, chống buôn bán người, tích cực đẩy mạnh phát triển về kinh tế - xã hội, bảo đảm về quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự ATXH tại địa phương.

#### **5. Xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận; đổi mới phương thức công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số**

Kịp thời kiện toàn Khối dân vận Đảng ủy đủ số lượng, cơ cấu, chất lượng theo các quy định. Bảo đảm tỉ lệ hợp lý cán bộ là người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể, nhất là cán bộ chuyên trách công tác dân vận.

Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ dân vận cho cán bộ làm công tác dân vận. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận phải thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

## **6. Tổ chức thực hiện**

Đảng ủy, HĐND, UBND xã triển khai hướng dẫn các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 49-CT/TW. Các chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai đến Nhân dân trong thôn bản. Khối dân vận Đảng ủy chủ trì, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Đảng bộ xã đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như hoạt động thực tiễn, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và của cả hệ thống chính trị.

Đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang đối với công tác dân vận ngày càng được nâng lên. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan tỏa, đang phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực trong việc tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

### **2. Hạn chế, yếu kém**

Một số chi bộ thôn bản chưa thực sự quan tâm lãnh đạo công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác sơ kết, tổng kết các nghi

quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận chưa được thường xuyên; Công tác nắm bắt, tổng hợp, dự báo tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế; Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn khó khăn, tỷ lệ đói nghèo còn cao (25,13%).

### **3. Nguyên nhân của hạn chế, yếu kém**

Một số cán bộ, công chức, đoàn thể từ xã tới thôn bản chưa thực sự hiểu về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận.

Đội ngũ cán bộ dân vận nói chung và cán bộ người dân tộc thiểu số nói riêng trong hệ thống chính trị tuy đã được quan tâm nhưng chất lượng và số lượng cơ cấu vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phương pháp vận động, tập hợp Nhân dân của Ban công tác mặt trận và các đoàn thể thôn bản chưa phù hợp với đối tượng, từng dân tộc, từng thôn bản. Công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hiệu quả chưa cao.

## **Phần thứ hai**

### **MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

*Một là*, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc. Chủ động khắc phục các tồn tại, hạn chế, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị 49 - CT/TW của Ban Bí thư.

*Hai là*, Tăng cường và đổi mới công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt chính sách dân tộc. Tập trung tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và ý thức tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số về Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới vững mạnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các tập tục lạc hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về dân tộc và miền núi.

*Ba là*, Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc. Đẩy mạnh

công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với công tác đối ngoại nhân dân trong đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn có hiệu quả vấn đề truyền đạo trái pháp luật.

*Bốn là*, Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận của Đảng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn cán bộ dân tộc thiểu số đảm bảo tỷ lệ, cơ cấu hợp lý, hiệu quả.

*Năm là*, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, điển hình trong phong trào “dân vận khéo”.

Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 49 - CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của Đảng bộ xã Pha Mu./.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Huyện ủy,
- Thường trực Đảng ủy,
- Lưu: VPĐU.

**T/M ĐẢNG ỦY  
PHÓ BÍ THƯ**



**Hoàng Phi Hùng**